

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี A

แนวทาง แบบที่ 1

(ข้อมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย์” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเพื่อสถาปนาพระอาณาจักร

พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า: พระเยซูเจ้า ผู้นำความชอบธรรม
ท่าทีคริสตชน: ถ่อมตน ยอมรับผิด ปักใจแน่วแน่ในความดี
การดำเนินชีวิต: กลับใจจริงๆ

บทนำ

พิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศของการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้า แต่เพิ่มมิติใหม่ของพระธรรมล้ำลึกซึ่งกล่าวถึงจุดประสงค์ของการเสด็จมาว่า เป็นการกระทำเพื่อ “การสถาปนาพระอาณาจักร” และพัฒนาความคิดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าในฐานะ “ผู้นำหรือกษัตริย์” ผู้เสด็จมาสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลก

การประกาศพระธรรมล้ำลึกในพระวาจาเผยให้เห็นว่า กษัตริย์ผู้เสด็จมาจะมี “พระจิตของพระเจ้าอยู่ในตัวคือจิตแห่งปัญญาและความเข้าใจ ความคิดอ่านและอานุภาพ จิตแห่งความรู้และความขำเกรงพระเจ้า” และพระราชกิจแรกของพระองค์ในการสถาปนาพระอาณาจักรคือ การพิพากษาด้วยความชอบธรรม (สอดคล้องกับอาทิตย์แรก) หลังจากนั้น พระอาณาจักรที่ทรงตั้งจะเป็นพระอาณาจักรแห่งสันติภาพ ความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ยอห์นจึงประกาศถึงความจำเป็นของการเตรียมตัว เพราะ “พระอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว” สำหรับยอห์น การเตรียมตัวคือการกลับใจ การถ่อมตน ยอมรับผิด เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้า ซึ่งเป็นการประกาศสารเดียวกันกับที่พระเยซู

เจ้าจะประกาศ ในความเป็นจริง อาณาจักรสวรรค์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นั่นคือพระเจ้าได้ทรงประทับอยู่เพื่อประทานความรอดพ้นให้กับมนุษย์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับบรรลุถึงความสมบูรณ์ในแต่ละคน แต่ละคนไม่เพียงแต่จะต้องวิงวอนเพื่อให้พระเจ้าอาณาจักรมาถึง แต่ยังคงแสวงหาพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าด้วยการต้อนรับกันและกัน ” (บทอ่านที่ 2) ซึ่งเปาโลได้ยกพระเยซูเจ้าเองเป็นแบบฉบับ

ในการฉลองของวันนี้ มีคำสำคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 3 ประการ ได้แก่ “พระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้า ” “คุณลักษณะของพระเจ้าอาณาจักรที่ได้รับการสถาปนาขึ้น ” และ “ความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของพระเจ้าอาณาจักรที่จะมาถึง”

ฝั่งพระวาจา

บทอ่านที่ 1	อสย 11 : 1-10	ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรม
เพลงสดุดี	สดด 72	ในสมัยของพระองค์ คุณธรรมความดีจะทวีคูณ จะมีสันติสุขไฟบุญล้นจนดวงจันทร์ดับอับแสง
บทอ่านที่ 2	รม 15 : 4-9	พระคริสตเจ้าทรงช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น
พระวรสาร	มธ 3 : 1-12	จงกลับใจเถิด เหตุว่าเมืองสวรรค์มาใกล้แล้ว

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

1.1 พระอาณาจักรใหม่เป็นพระเจ้าอาณาจักรของความชอบธรรม

พระเจ้าผู้กำลังจะเสด็จมาจะ “ไม่พิพากษาตามที่ตาเห็นหรือตัดสินตามที่หูได้ยิน แต่จะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรม” จึงสามารถแยกแยะประชากรตามความชอบธรรม ไม่ใช่ตามภาพปรากฏภายนอกเพราะฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเท่ากับเป็นการสถาปนาพระเจ้าอาณาจักรแห่งความชอบธรรมเพราะบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือประชากรในพระเจ้าอาณาจักรใหม่นี้จะเป็นผู้ที่ผ่านการตัดสินด้วย “จิตแห่งปัญญาและความเข้าใจ ความคิดอ่าน ความรู้” ว่าเป็นผู้ชอบธรรม

ความชอบธรรมของประชากรจึงเป็นคุณลักษณะซึ่งประกันให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งเสริมสร้างและรักษาความเป็นหนึ่งกับพระเจ้าและระหว่างมนุษย์ไว้ด้วยกันในแง่ของความชอบธรรมของพระเจ้าหรือความชอบธรรมที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาจึงหมายถึงพระ

ราชกิจแห่งการไถ่กู้ เพราะอาศัยการไถ่กู้ พระเจ้าทรงสถาปนาหมู่คณะใหม่ขึ้น ประกอบด้วยผู้ที่เชื่อในพระองค์ และทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรม นั่นคือมีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นหนึ่ง โดยการปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากบาป ก็จากความเห็นแก่ตัวและความรุนแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการอยู่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ “สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ เสือดาวจะนอนกับลูกแพะ” ทำให้ในสมัยของพระองค์ “คุณธรรมความดีจะทวีคูณ และมีสันติสุขไปทั่วแผ่นดิน”

1.2 “พระอาณาจักรแห่งความชอบธรรมอยู่ใกล้แล้ว”

ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จะทำให้ภาพของพระอาณาจักรแห่งความชอบธรรมเลื่อนลงไป แต่ในสายตาของความเชื่อ พระอาณาจักรที่อิสยาห์ทำนายไว้ พระอาณาจักรที่ยอห์นประกาศและมัทธิวกว่าถึง และพระอาณาจักรที่พระศาสนจักรวิงวอนขอในบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย “อยู่ใกล้แล้ว” ในประสบการณ์ของประชากรอิสราเอลพวกเขาบอกคอย “กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงอำนาจ เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ผู้มาปกครองประชากรด้วยความเที่ยงธรรมและมีสันติ ” แม้ว่าตลอดบริบททางประวัติศาสตร์พวกเขาจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านครั้งแล้วครั้งเล่า และมีประสบการณ์ของการมีกษัตริย์ที่ตีปกครองเพียงไม่กี่คนจนทำให้หลายคนในพวกเขาเฝ้ารอคอยผู้ไถ่กู้ทางการเมือง

แต่ในความคิดความเข้าใจของมัทธิว (ถ่ายถอดความคิดอ่านของพระเยซู) ดูเหมือนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับพระอาณาจักรจะถูกมองแยกออกเป็นสองขั้ว คือการเข้าใจในมิติของกาลเวลา และมิติของสถานที่

ในมิติของเวลา : “พระอาณาจักรที่ใกล้มาถึงและพระอาณาจักรที่มาถึงแล้ว”

พระอาณาจักรสวรรค์ที่มัทธิวกว่าว่า “อยู่ใกล้แล้ว” นั้นเป็นการบอกว่า “เวลาของการสถาปนาพระอาณาจักรใกล้จะมาถึงแล้ว” เป็นการหมายถึงอนาคต หมายถึง “ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงนำมา” แต่ในอีกบางตอนมีการพูดถึงพระอาณาจักรที่มาถึงแล้ว ซึ่งจะอยู่ในบริบทของความเป็นจริงของพระอาณาจักรที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อสถาปนาขึ้น เช่น การขับไล่ปีศาจ (มธ 12:28) ในบริบทนี้ พระอาณาจักรจึงหมายถึงการเข้า

ปกครองของพระมหาไถ่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในชีวิต การกระทำและคำพูดของพระเยซูเจ้า ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ช่วงเวลาได้แก่ช่วงของการปกครองที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ช่วงการปกครองหลังการกลับคืนพระชนม์ของพระองค์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ และช่วงการปกครองในวาระสุดท้ายอย่างสมบูรณ์พระอาณาจักรใหม่ในทั้งสองความหมายเมื่อมองในแง่มุมของกาลเวลาจะให้เห็นว่า พระอาณาจักรดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ที่การปกครองของพระเจ้าและการประทานพระคุณของพระองค์ ซึ่งเริ่มต้นแล้วพร้อมกับการเสด็จมาของพระบุตร และจะพบกับความสมบูรณ์ในวาระสุดท้าย

ในมิติของสถานที่: “พระอาณาจักรสวรรค์และพระอาณาจักรบนแผ่นดิน”

ในอีกแง่มุมหนึ่ง เมื่อมองพระอาณาจักรของความชอบธรรมในมุมมองของสถานที่ตั้งของพระอาณาจักร พระอาณาจักรสวรรค์มีจุดกำเนิดและจุดของความบริบูรณ์ในสวรรค์ และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเป็นภาพและการล่วงหน้าของพระอาณาจักรนั้น ในความหมายนี้ พระอาณาจักรสวรรค์จึงเป็นความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ เป็นการปกครองของพระเจ้า ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในโลกนี้ ตั้งแต่การสร้าง การรับเอากายของพระบุตร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีสกาของพระองค์

เพราะเหตุนี้ ในบรรดาเงื่อนไขที่พระเยซูเจ้าตั้งไว้สำหรับการเข้าในพระอาณาจักร ล้วนเป็นเรื่องของการยอมรับความสัมพันธ์ของการเข้ามาปกครองของพระเจ้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะป็นเงื่อนไขของการต้องมีความไว้วางใจเหมือนเด็ก (มธ 18:1,3,4) หรือต้องถือตามบทบัญญัติทุกข้อ (มธ 5:19) ต้องถือปฏิบัติความชอบธรรมเหนือกว่าของพวกธรรมาจารย์ (มธ 5:20) หรือต้องทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ (มธ 7:21) ดังถ้อยคำของพระวรสารที่ว่า “จงกลับใจ จงเตรียมทางของพระเจ้า จงตัดทางของพระองค์ให้ตรง”

1.3 พระเจ้า พระบิดา ผู้ทรงฤทธิ์และพระทัยกรุณา

เพราะเหตุนี้ พิธีกรรมจึงเรียกหาพระเจ้า พระบิดาด้วยพระนาม “พระเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์ (ผู้ยิ่งใหญ่) และพระทัยกรุณา” เป็นภาพความคิดที่สะท้อนถึงความเชื่อของผู้ที่ยอมรับการสถาปนาความสัมพันธ์ใหม่ และยอมรับการปกครองของพระเจ้าในชีวิต ทำให้ชีวิตมี

ความหวังและความบรรเทาใจ เพราะการเสด็จมาเพื่อสถาปนาพระอาณาจักรแห่งความชอบธรรมจะนำสันติภาพและความสัจธรรมมาให้และความคิดเกี่ยวกับพระทัยกรุณาของพระองค์ดูเหมือนจะยิ่งทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับความอ่อนแอของมนุษย์ได้ชัดเจนมากขึ้น “ในสมัยของพระองค์ คุณธรรมความดีจะทวีคูณ และมีสันติสุขบนแผ่นดิน”

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

2.1 บรรยากาศของการฉลอง

บรรยากาศของการฉลองในวันนี้ น่าจะเป็นบรรยากาศของความจริงจัง ที่เกิดขึ้นจากความสำนึกถึงความอ่อนแอของตนเอง ความผิดบกพร่อง ความบาปผิด และความต้องการพระเจ้าเพื่อทรงมาปลดปล่อยเราจากความบาปผิด บรรยากาศนี้จะทำให้การรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าผู้สถาปนาอาณาจักรแห่งความชอบธรรมโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้นำ เป็นผู้นำที่แตกต่างจากผู้ปกครองนครเยรูซาเล็มในสมัยนั้น (บทอ่านที่ 1) และเป็นผู้นำที่มีนิกบญยอห์น ผู้โปรดศีลล้างเป็นผู้นำทางให้พบความจริงเกี่ยวกับองค์พระเยซูเจ้า (บทพระวรสาร)

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ

หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้ เริ่มพิธี

- การแห่เข้า ดำเนินการฉลองอย่างเรียบง่าย ให้เวลากับการรำพึงและความเงียบ
- การใช้ “ระบบสัญลักษณ์” เพื่อสื่อความหมายแห่งการรอคอย โดยการจุดเทียน เล่มที่ 2
- พิธีสารภาพบาป พิจารณาใช้อย่างเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องยึดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้พิธีสารภาพบาปนี้เป็นการเตรียมจิตใจสำหรับการรับฟังการประกาศการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าผู้สถาปนาความชอบธรรม (วงนพิธีกรรม)

- บทภาวนาของประธาน ให้ความสำคัญกับ “พระบิดา” ซึ่งในพิธีขอบพระคุณของวันนี้ มีการเรียกหาพระองค์ ด้วยคำว่า “พระผู้ทรงฤทธิ์และทรงพระทัยกรุณา พระเจ้า” พระองค์ผู้ทรง “สถิตในสวรรค์” ซึ่งเป็นจุดหมาย หรือ “มิติสถานที่” ของพระอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าเสด็จ มาสถาปนา

ภาควจนพิธีกรรม

- ผู้อ่านบทอ่านที่ 1 และ 2 ควรเข้าใจทั้ง “รูปแบบ วรรณกรรมและสาระ ” ของพระวาจา เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถประกาศพระวาจาได้อย่างที่ผู้ฟังจะเข้าใจได้ง่าย ขึ้น อาศัยท่วงที จังหวะ น้ำเสียง การรู้จักเน้น
- บทอ่านที่ 1 มีรูปแบบเป็นเรื่องเล่าผสมผสานกับ คำยืนยันเชิงเทววิทยา เน้นให้ผู้อ่านขึ้นไปยังที่อ่านหลัง บทภาวนาของประธานและทุกคนนั่งลงจนเสร็จ เรียบร้อย เป็นการทิ้งช่วงให้เห็นว่า กำลังจะเริ่มภาคใหม่ และสำคัญ
- บทพระวรสารพระสงฆ์ควรอ่าน โดยเน้นการอ่านที่เป็น คำพูดเป็นประโยคที่มีลักษณะต่อกัน คำพูด

ภาควจนขอบพระคุณ

- ควรใช้บทนำขอบพระคุณแบบที่ 1 “การเสด็จมาสอง ครั้งของพระคริสตเจ้า”
- “บทประกาศพระธรรมล้ำลึกความเชื่อ ” ควรขับร้อง อย่างสง่าเพื่อประกาศความจริงเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า
- “บทข้าแต่พระบิดา ” คำว่า “พระอาณาจักรจงมาถึง ” พระสงฆ์ควรเกริ่นให้ทราบ
- การรับศีลมหาสนิท ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับ พระกายพระโลหิตเพราะเอกภาพของมนุษยชาติคือ ความเป็นจริงของพระอาณาจักรแห่งความชอบธรรม

และสันติที่พระเยซูเจ้าสถาปนาขึ้น

ปิดพิธี

- พิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ์” เพื่อใช้สื่อพระธรรมล้ำลึกหรือท่าทีของการถ่อมตัว ความถ่อมใจ และความ ต้องการการไถ่กู้ของพระเจ้า

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาวิงวอนพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ทรงมีพระประสงค์ที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น ให้เราวิงวอนพระองค์ด้วยความถ่อมตนและวางใจ

ผู้นำ

- 1) เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรมทุกท่าน จะได้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง เป็นผู้นำประชากรของพระเจ้าที่พวกท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลให้ได้รับความรอดพ้น **ให้เราภาวนา**
- 2) เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ ของพระองค์ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย นำพาพสกนิกรไทยสู่ความสงบสุขร่มเย็น **ให้เราภาวนา**
- 3) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าสู่สถิตินิรันดร มีความสุขนิรันดร พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย **ให้เราภาวนา**
- 4) เพื่อบรรดาผู้นำทุกชาติในโลก โปรดประทานให้เขาเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง กล้าหาญเสียสละและรอบคอบ รักในการผดุงไว้ซึ่งความจริง ความยุติธรรมและความถูกต้องให้กับทุกคน ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมและนำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบสันติอย่างแท้จริง **ให้เราภาวนา**

- 5) เพื่อคริสตชนทุกคนที่เป็นศิษย์คิดตามพระองค์ จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระองค์ ดำเนินชีวิตบนหนทางของพระองค์ มีความสุขภาพ ถ่อมตนและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ *ให้เราภาวนา*

ประชาชน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ โปรดทรงคำจูนและอารักขาข้าพเจ้าทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ ให้เป็นผู้ชอบธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโลกนี้และโปรดประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นแสงสว่างประกาศข่าวดีของพระองค์ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึงพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต

การเลือกพื้นฐานของอาทิตย์แรกและท่าทีของ “การเตรียมพร้อมรอรับเสด็จพระคริสตเจ้า” นำไปสู่การหยั่งลึกลงในการเลือกมากขึ้น โดยการดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักถึงความเป็นจริงของตัวเอง และกำหนดทิศทางการเลือกของชีวิตให้สอดคล้องกับการเลือกพื้นฐาน ซึ่งได้แก่การเลือก “คุณค่าของพระอาณาจักร ” ที่พระเยซูเจ้าทรงสถาปนาขึ้น และซึ่งพระศาสนจักรกำลังรอคอยการมาถึงของพระอาณาจักรอย่างสมบูรณ์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์

3.1 ท่าทีของความถ่อมตน

การยอมรับผิดส่วนเป็น “เงื่อนไข” ที่พระเยซูเจ้าประกาศสอนว่ามีความจำเป็นเพื่อเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า นั่นคือ การยอมรับการปกครองของพระองค์ การยอมรับถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ ยอมรับ “ความชอบธรรม” ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมา นั่นคือความรอดพ้นอาชญากรรมไถ่กู้ของพระองค์ และความสามารถในการดำเนินชีวิตในความเป็นหนึ่งกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระอาณาจักรสวรรค์ที่จะมาถึงและในเวลาเดียวกัน เป็นความเป็นจริงของพระอาณาจักรที่อาศัยคริสตชนแต่ละคน กำลังเดินเข้าสู่ความสมบูรณ์ของการปกครองของพระเจ้าในวาระสุดท้าย

3.2 ชีวิตที่ดำเนินไป (ตามทำที่)

ทำที่ของการถ่อมตนยอมรับผิด ซึ่งเราพบในพระวาจาวันนี้เป็นการตอบสนองของประชาชนต่อการเรียกของนักบุญยอห์นบัปติสต์ให้กลับใจใช้โทษบาป ประชาชนมองเห็นตนเองในฐานะเป็นคนบาปและผู้กระทำผิดต่อบัพัญญติของพระเจ้า และพวกเขาที่ได้รับพิธีล้างจากท่าน นั่นเป็นเพราะการถ่อมตนยอมรับผิดของพวกเขา เราทุกคนต้องการการกลับใจใช้โทษบาป ซึ่งจะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากเราไม่สุภาพถ่อมตนและยอมรับผิด บุคคลซึ่งยากมากที่สุดที่จะกลับใจคือบุคคลที่คิดว่าพวกเขาไม่ต้องการการกลับใจ เราจึงต้องละเว้นและระมัดระวังจากความจองหองและอวดดี เพราะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราคดเคี้ยวและซับซ้อน แรงจูงใจของเราเบื้องหลังการกระทำต่างๆ บ่อยครั้งขาดความจริงใจ เราโกหกก็ครั้งในแต่ละวัน? ทั้งโกหกตัวเองและโกหกผู้อื่น ก็ครั้งก็ครั้งด้วยกันที่เราดำเนินผู้อื่นแทนที่จะรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ? ก็ครั้งด้วยกันที่เราเมินเฉยต่อการกระทำความดีหรือไม่กล้าเป็นพยานถึงการกระทำที่ถูกต้อง?

แนวทาง แบบที่ 2

ข้อมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิคัลฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวข้อ: พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำ

พระคริสตเจ้าคือคำตอบสำหรับปัญหาอันน่าสะพรึงกลัวของชีวิต เมื่อผู้นำประเทศเป็น คนเลว ประชาชนย่อมต้องทุกข์ยากลำบาก ครอบครัวมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงนี้ ต้องเผชิญกับ ปัญหาและความยุ่งยากมากมายอันเนื่องมาจากการขาดผู้นำชาวฮีบรูในสมัยของการประกาศกอิสยาห์ (ประมาณ 800 ปีก่อนคริสตกาล) ก็ไฝฝินหาผู้นำ ไฝฝินหากกษัตริย์ในอุดมคติ ซึ่งจะมีพระ ปรีชาสามารถในการฟื้นฟูชาติ และนำสันติภาพ และความรุ่งเรืองแบบในสมัยของกษัตริย์ดาวิด คืบมาอีกครั้งหนึ่ง

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำที่พระเจ้าประทานมา พระองค์เสด็จมาเพื่อสถาปนาอาณาจักร ของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้ “เป็นอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิตอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรัก และความสงบสุข ” (บทเริ่มขอบพระคุณวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักร วาล) พระจิตของพระเจ้าซึ่งเป็นพระจิตแห่งปรีชาญาณ ความคิดอ่าน คำแนะนำ พลกำลัง ความรู้ และความยำเกรง (ความเคารพนับนุตร) ฟำนักอยู่ในพระองค์ (บทอ่านที่ 1) “ความ ยุติธรรมจะมี อย่างอุดมในสมัยของพระองค์ และสันติอันสมบูรณ์จะมีอยู่ตลอดไป ” (เพลงสดุดี) และท่านเล่า ท่านยอมรับพระเยซูคริสเจ้า และแนวปฏิบัติที่พระองค์ประทานมาเพื่อสร้างสังคมที่ ดีกว่าหรือไม่? เรารู้ว่าสังคมที่ดีเลิศดังที่พระเยซูเจ้าทรงวาดไว้ นั้น จะไม่เป็นจริงขึ้นมาอย่าง สมบูรณ์ใน โลกนี้ และเราก็ไม่หมายความว่า พระคัมภีร์จะมีคำตอบให้แก่ทุกปัญหาแต่สังคมจะ ได้ดีกว่านี้ได้ ถ้ามนุษย์ทุกคนเชื่อฟังหลักคำสอนของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ เราคริสตชนควรจะ เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้

บทอ่านที่ 1 อสย 11 : 1-10

เหตุการณ์ในบทอ่านเกิดขึ้นที่นครเยรูซาเล็ม ในสมัยของประกาศกอิสยาห์ ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล อาหัสเป็นกษัตริย์หนุ่มที่อ่อนแอ แม้จะไม่ประสีประสา แต่พระองค์ก็มาจาก ตระกูลของดาวิดบุตรของเจสซีกษัตริย์องค์นี้ นำราชวงศ์และประชากรทั้งหมด ไปสู่ความพินาศ จนอิสยาห์เปรียบเทียบส่วนที่เหลือว่าเป็นเหมือนกับ “เศษตอ ” แต่จะมี “หน่อ ” แดกออกมาจาก

รากของเศตอนั้น จากตอนที่ดูเหมือนตายไปแล้ว พระเจ้าจะทรงโปรดให้มีหน่อใหม่แตกขึ้นมา เป็นเจ้าชายผู้จะทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าทรงเป็นกษัตริย์ในอุดมการณ์ สมดังความใฝ่ฝันของ ประชากรที่กำลังเดินอยู่ในความมืด และกำลังรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ เราคริสตชน ได้เห็นความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาในองค์พระผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้า คือพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ พระองค์ได้ทรงสถาปนา อาณาจักรในอุดมการณ์ขึ้น คืออาณาจักร (รัชสมัย) แห่งสันติภาพและความยุติธรรม ซึ่งเริ่ม ปรากฏเป็นจริงขึ้นบ้างแล้วใน โลกปัจจุบัน และจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ใน โลกที่กำลังจะมาถึง

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

ในวันนั้น หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจตซีกิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา พระ จิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะพำนักอยู่เหนือเขาคือจิตแห่งปรีชาญาณและความเข้าใจจิตแห่งความ คิดอ่านและอาณาภาพจิตแห่งความรู้และความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะพอใจยำเกรงองค์ พระผู้เป็นเจ้า จะไม่พิพากษาตามที่ตาเห็นจะไม่ตัดสินตามที่หูได้ยิน แต่จะพิพากษาคนยากจน ด้วยความชอบธรรมจะตัดสินอย่างเที่ยงธรรมเพื่อผู้ถูกข่มเหงในแผ่นดินคำพูดของเขาจะเป็น เหมือนไม้เรียวที่เขี่ยคนบนแผ่นดินลมปากของเขาจะประหารคนอธรรม ความชอบธรรมจะเป็นดั่งผ้าคาดสะเอวความซื่อสัตย์จะเป็นเหมือนเข็มขัดคาดบั้นเอว ของเขา สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคและลูกสิงโตจะหากินอยู่ ด้วยกันเด็กคนหนึ่งก็ยกน้ำมันไปได้ แม่มะโลกับหมีจะหากินด้วยกันลูกของมันจะนอนอยู่ด้วยกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนโคเพศผู้ ทารกที่ยังไม่หย่านมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่าเด็กที่หย่านมแล้วจะ เอมืออว้างที่รังของงูพิษจะไม่มีผู้ใดทำร้ายหรือทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะแผ่นดินจะ รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ตั้งน้ำปกคลุมทะเล

วันนั้น รากของเจตซีจะตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายสำหรับประชาชนทั้งหลายจะเป็นที่ แสวงหาของนานาชาติ และจะมีที่พำนักอย่างรุ่งโรจน์

บทอ่านที่ 2 รม 15 : 4-9

นักบุญเปาโลบอกเราว่า พระคัมภีร์มีไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้เกิดความหวังใน พระคริสตเจ้า ความใฝ่ฝันของประชากรก็กลายเป็นความจริง

จงยอมรับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้นำ และฟังบัญญัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ให้เรา
ยอมรับกันและกัน และเป็นผู้รับใช้ของกันและกันอย่างที่พระองค์ทรงเป็น เมื่อนั้น ก็เท่ากับว่า
ท่านกำลังทำงานเพื่อให้ความฝันที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ของประกาศอิชยาห์และของพระเยซู
เจ้ากลับกลายเป็นความจริงคือการสร้างสังคม ในที่ซึ่ง “สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ” (บทอ่านที่ 1)

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม

พี่น้อง สิ่งที่เราเขียนไว้ก่อนนั้นก็เขียนไว้สำหรับสั่งสอนเรา เพื่อเราจะมีหวังอาศัย
ความอดทนพากเพียรและการปลอบใจที่มาจากพระคัมภีร์ ขอให้พระเจ้าผู้ประทานความ
พากเพียรและการปลอบใจ โปรดให้ท่านเป็นผู้นำหนึ่งใจเดียวกันตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู
เพื่อท่านจะได้พร้อมใจกันและเปล่งวาจาเป็นเสียงเดียวกัน ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็น
บิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ดังนั้น ท่านจงยอมรับกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระคริสตเจ้าทรงยอมรับท่านเพื่อพระ
สิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระคริสตเจ้าทรงยอมเป็นผู้รับใช้พวกที่เข้าสู่หนัด
เพราะทรงเห็นแก่ความสัตย์จริงของพระเจ้า เพื่อยืนยันพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรพบุรุษ
ส่วนคนต่างชาตินั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์ ดังที่มีเขียนไว้ในพระ
คัมภีร์ว่า เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางนานาชาติ ร่วมขับร้องสดุดีพระนาม
ของพระองค์

พระวรสาร มธ 3 : 1 -12

การเตรียมรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าและการยอมรับพระองค์อย่างสมบูรณ์นั้น อาจ
จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้บอกชาวยิวและ
เราทุกคนไว้แล้วอย่างชัดเจนเราไม่ควรลืงเลที่จะตัดสินใจอีกต่อไป “กระดิ่งฟัดข้าวอยู่ในมือของ
พระองค์แล้ว พระองค์กำลังจะทำความสะอาดลานนวดข้าว ” เราจะต้องทำตัวให้แน่ใจว่าเราจะ
ไม่จบลงเป็นเหมือนเกลบหรือฟาง ที่จะถูกเผาทิ้ง “ในไฟที่ไม่รู้จักดับมอด”

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

ในครั้งนั้น ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดารแห่งยูเดีย ยอห์นกล่าวว่า
“จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่ประกาศอิชยาห์ได้กล่าวถึงว่าคน

คนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”

ยอห์นนุ่งห่มด้วยผ้าขนสัตว์ มีสายหนังรัดเอว กินผักเตนและน้ำผึ้งป่าเป็นอาหาร ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็ม จากทั่วแคว้นยูเดีย และจากทั่วเขตแม่น้ำจอร์แดนพากันไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอร์แดน โดยสารภาพบาปของตน

เมื่อยอห์นเห็นชาวฟาริสีและสะดูสีหลายคนมารับพิธีล้าง จึงกล่าวว่า “เจ้าสัจจชาติงูร้าย ผู้ใดแนะนำเจ้าให้หนีการลงโทษที่กำลังจะมาถึง จงประพาศิตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด อย่าอวดอ้างเองว่า ‘เรามีอับราฮัมเป็นบิดา’” ข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นลูกของอับราฮัมได้ บัดนี้ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว ต้นไม้ ต้นใดที่ไม่เกิดผลดีจะถูกโค่นและโยนใส่ไฟ ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ ลำนึกผิดกลับใจ แต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สมควร แม้แต่จะถือรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเจชะพระจิตเจ้าและไฟ เขากำลังถือพลั่วอยู่ แล้ว จะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับ”